

BÁC HỒ ĐÃ ĐẾN VỚI CHÂN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘC ĐÁO SÁNG TẠO

PHẠM VIỆT TRUN

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên tiếp thu những tư tưởng vĩ đại của cách mạng Tháng Mười Nga của chủ nghĩa cộng sản khoa học, người đầu tiên tìm ra con đường cứu nước đúng đắn phản ánh quy luật phát triển của xã hội Việt Nam trong những điều kiện mới của lịch sử. Điều đó đã rõ.

Trong bài viết này, chúng tôi suy nghĩ thêm về mấy vấn đề sau đây :

1. Tại sao vào đầu thế kỷ XX, ở nước ta có nhiều người đi sang phương Tây trong đó có Phan Tây Hồ, con trai ông nữa là Phan Châu Dật... nhưng chỉ có đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu những tư tưởng vĩ đại của cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa cộng sản khoa học.

Bởi vì đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ra đi với động cơ tư tưởng đúng đắn tìm con đường cứu nước mới để giải phóng dân tộc với lòng yêu nước chân thành đồng chí không theo Đông Du do Phan Bội Châu đề xướng. Và ở Pháp mặc dù có quan hệ mật thiết với Phan Chu Trinh nhưng đồng chí Nguyễn Ái Quốc không theo đường lối cải lương của cụ.

Song, có động cơ tư tưởng đúng đắn chưa đủ. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có phương pháp độc đáo khác hẳn những nhà yêu nước đương thời trong khi tìm đường cứu nước. Đồng chí ra đi với hai bàn tay trắng lao động bất cứ nghề gì để kiếm sống. Đồng chí không dừng ở lại Pháp như cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, đồng chí Nguyễn đã « lênh đênh bốn biển một con tàu, cuộc đời sống gió trong than bụi ». Đồng chí không đi bằng con đường của những nhà thực lực lúc bấy giờ mang hệ ý thức phong kiến hoặc tư sản. Họ chỉ liên hệ với tầng lớp trên ở Pháp để hoạt động. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chọn con đường của người lao động chân tay để sống và có điều kiện tìm hiểu đời sống thực tế của nhân dân các dân tộc trên thế giới. Tâm mình vào đời sống thực tế, đồng chí Nguyễn xúc động rút ra kết luận đầu tiên về bạn, thù, ta; nhân dân lao động ở đâu cũng bị áp bức bóc lột do đó là bạn của ta; bọn đế quốc thực dân ở đâu cũng đi bóc lột, do đó là thù địch của ta. Xác định bạn, thù là một vấn đề quan trọng của cách mạng. Đương thời, nhà yêu nước Phan Bội Châu với những câu thơ « đây sống đã không n hận thù được bạn thù.

Một lẽ nữa là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã lao vào hoạt động trong phong trào công nhân ở Anh rồi ở Pháp, vận động phong trào yêu nước trong Việt Nam ở Pa-ri, đồng chí học tập lý luận và ngoại ngữ. Tuy không tán thành chủ nghĩa chính trị của Phan Chu Trinh nhưng đồng chí vẫn thường xuyên trao đổi với cụ Phan đề bàn bạc về con đường cứu nước, tranh luận với Phan Văn Trường con đường chính trị, tranh luận ở các câu lạc bộ công nhân và ở đầu đồng cũng hướng người nghe vào vấn đề giải phóng Đông Dương.

Mặc dù xu hướng chính trị khác nhau, cụ Phan Chu Trinh rất mến phục đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Cụ cho rằng: Nguyễn Ái Quốc « như cây dương lộc, nghị luận có thừa, đầy công học hỏi, lý thuyết tinh thông ».

2. Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công. Có nhiều người Việt Nam biết cách mạng tháng Mười. Ông Phan Văn Trường đã từng dịch Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, đã viết về ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga cho báo Lauche félee. Thế như ông Trường không tiếp thu được tư tưởng vĩ đại của cách mạng tháng Mười, của chủ nghĩa cộng sản khoa học bởi vì ông thiếu tấm lòng vì nước chân thành. Cụ Phan Sào Nam đã đọc và dịch những tác phẩm về cách mạng tháng Mười, về nước Nga Xô viết, nhưng cụ không đi được tới con đường cách mạng của người Nga vì cuộc đời hoạt động của cụ đã tàn cuộc.

Với động cơ tư tưởng đúng, với phương pháp sáng tạo trong việc tìm đường cứu nước, đồng chí Nguyễn đã hướng cả về cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại. Cuộc cách mạng này đã có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động chính trị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Cách mạng tháng Mười Nga đã giúp Người vượt qua hạn chế của chủ nghĩa yêu nước của các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời và sớm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đi vào con đường cách mạng vô sản. Thật vậy, cách mạng tháng Mười Nga là một nhân tố vĩ đại vô cùng quan trọng, nó góp phần định hướng mới cho cách mạng Việt Nam trong lúc đang lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, làm cho cách mạng Việt Nam nhanh thuận thực, chóng phát triển. Thiên tài của đồng chí Nguyễn Ái Quốc là ở chỗ Người là người Việt Nam đầu tiên nhận rõ xu thế mới của thời đại ngày nay. Đồng chí Lê Duẩn đã viết: « Hồ Chủ tịch là người tiêu biểu, là lãnh tụ có uy tín của cách mạng dân tộc đi vào con đường vô sản. Đó là đặc điểm, một nét độc đáo của cách mạng Việt Nam. Hồ Chủ tịch đi vào con đường vô sản trước hết vì ý thức dân tộc. Bởi vì Hồ chủ tịch thấy rằng có đi vào con đường vô sản mới giải quyết được vấn đề dân tộc và dân chủ ».

3. Tiếp thu những tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản khoa học về cách mạng giải phóng dân tộc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên thể hiện những tư tưởng ấy vào trong các tác phẩm của mình, gieo hạt giống của chủ nghĩa cộng sản khoa học vào thò nghi mầu mỡ Việt Nam, hình thành đường cách mạng Việt Nam theo chủ nghĩa Lênin vào cuối những năm 20 của thế kỷ này. Những tư tưởng vĩ đại ấy được thể hiện tập trung trong các tác phẩm « Án chế độ thực dân Pháp. Tham luận ở đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng

sản, Đường Kách mệnh, Chính cương sách lược văn tắt ở hội nghị hợp nhất 1930 và Nhật ký chìm tàu... Có thể nói biểu hiện tập trung nhất của những tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa cộng sản khoa học với cách mạng Việt Nam việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

4. Những tư tưởng vĩ đại về cách giải phóng dân tộc của chủ nghĩa cộng sản khoa học được đồng chí Nguyễn Ái Quốc thể hiện đầy đủ vào con đường nước trong những năm 1920 — 1930, lại được chính tác giả đã đấu tranh kh liệt mẽ cho cách mạng thuộc địa trên thế giới, cho cách mạng Việt Nam và Ng đã trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của giai công nhân và dân tộc ta.

7-11-1

Pham Viet Trung.

UNCLE HO HAS COME TO THE TRUTH OF SCIENTIFIC
COMMUNISM BY AN ORIGINAL CREATIVE METHOD

The leader Nguyen Ai Quoc was the first Vietnamese to realize the **sp** of national liberation from the Russian October Revolution in the revolution **line** in Vietnam.